

BHXH tỉnh Tuyên Quang truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại phiên giao dịch việc làm

12:26 11/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 06/10, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến đông đảo người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm của TP. Tuyên Quang.



BHXH tỉnh Tuyên Quang truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại phiên giao dịch việc làm.

Gian hàng truyền thông, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh Tuyên Quang đã tiếp đón trên 200 lượt lao động, thực hiện hướng dẫn cài đặt, hỗ trợ lấy lại mật khẩu ứng dụng VssID - BHXH số cho gần 20 lao động bị quên mật khẩu; tư vấn cho trên 100 lao động về những thiết thời khi rút BHXH một lần và những lợi ích khi tham gia BHYT.

Anh Nguyễn Hùng Long, lao động tại phường Hưng Thành (TP. Tuyên Quang) cho biết, thông qua gian hàng truyền thông, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh, bản

thân anh đã hiểu rõ thêm những thiệt thòi khi người lao động rút BHXH một lần như không còn trong hệ thống BHXH được nhà nước bảo hộ; thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không được tính vào thời gian làm cơ sở để tính hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất; mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động hoặc nếu đủ điều kiện hưởng thì mức hưởng lương hưu thấp, do bị trừ thời gian đóng BHXH đã nhận BHXH một lần...

Tại gian hàng, viên chức của Phòng Truyền thông, BHXH tỉnh đã tận tình hướng dẫn người lao động lấy lại mật khẩu của ứng dụng VssID qua Tổng đài 19009068; chị Trần Thị Hương với tâm trạng phấn khởi sau khi được Tổng đài 19009068 cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID cho biết: Thông qua ứng dụng bản thân chị có thể tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tra cứu thông tin hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, khám chữa bệnh BHYT; tra cứu mã số BHXH, thời hạn sử dụng thẻ BHYT... Chị Hương cũng cho biết, ứng dụng VssID rất tiện dụng, dễ sử dụng và tiện ích cho người tham gia BHXH, BHYT.

Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang tổ chức là cơ hội để người lao động hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cũng như tiếp cận được nhiều cơ hội việc làm thông qua các đơn vị tuyển dụng lao động; nhằm lựa chọn được những công việc phù hợp với trình độ của người lao động; Phiên giao dịch việc làm ngày càng phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo lao động cùng các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đó, đã mở ra cơ hội giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, các doanh nghiệp cũng tuyển dụng được nguồn nhân lực có tay nghề.

Phạm Báu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bhxh-tinh-tuyen-quang-truyen-thong-chinh-sach-bhxh-bhyt-tai-phiengiao-dich-viec-lam>